

## สตรีระนอง สพม.14 รับโลรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 1 ต.ค. 2561

โรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการกิจกรรมสถานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีผลงานที่เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ ด้วยวิธีการปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นเลิศและประสบผลสำเร็จ (Best practices) คือ การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็ง ด้วย STRN MODEL ได้แก่ S = System หมายถึง การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของสถานักเรียน โดยแต่ละฝ่ายงานหรือคณะกรรมการแต่ละชุด ทำงานอย่างมีแบบแผนวิธีการ เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน รู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ T = Team work หมายถึง การทำงานเป็นทีมของสถานักเรียนที่เป็นหนึ่งเดียว มีเป้าหมายเดียวกันและรวมแรงรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมสถานักเรียน R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด N = Network หมายถึง การสร้างเครือข่ายและมีส่วนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสถานักเรียนเพื่อให้เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์ เป็นเครือข่ายและพันธมิตรทางความรู้และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลงานเข้าประกวดโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ในปี 2561 และในที่สุดก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 โดยนายณัฐวิวัฒน์ คลายทุกข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง รับมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมไมดา แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้



นายกรปรินทร์ ธเนศนราทร ประธานสภานักเรียน กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและหาญเหนื่อย เพราะกว่าที่เราจะมีวันนี้ กว่าที่จะก้าวผ่านอุปสรรคแต่ละครั้ง มันไม่ใตงายๆ มีปัญหาบาง แต่ก็สามารถผ่านไปได้ การที่ได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดทั้งโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน สภารุ่นพี่ และสภานักเรียนทุกคน และถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของการเป็นสภานักเรียนครั้งหนึ่งในชีวิต ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากทุกคนและทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน ในนามของสภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง จะขอตั้งใจปฏิบัติงานสภานักเรียนให้ดีที่สุด ให้สมกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้

นายอดุลย์ อับดุลเลาะอาหลี ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่สภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนองได้รับการคัดเลือกเป็นสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ นับเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสภานักเรียนทั้งในส่วนของคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานสภานักเรียนตั้งแต่วันที่เริ่มจากศูนย์จนประสบความสำเร็จในวันนี้ มีการพัฒนาการรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตลอดจนกระทั่งมีผลงานที่เป็นประจักษ์ ทำให้นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำงาน และพัฒนาตนเองจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในฐานะครูที่ปรึกษา ก็จะเป็นแรงผลักดันในการเปิดโอกาสให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ หาเวทีในการพัฒนานักเรียนให้รู้จักการทำกิจกรรม การทำงานเป็นทีม การคิด แก้ปัญหาเป็น การเป็นผู้ให้ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเสริมสร้างกระบวนการทางประชาธิปไตยในการทำงาน ก็จะพัฒนาการทำงานของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

นายณัฐวัชณ์ คลายทุกซ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง กล่าวว่า รู้สึกยินดี ปลาบปลื้มใจ อย่างยิ่ง ที่โรงเรียนสตรีระนองได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ถือได้ว่าเป็นผลสะท้อนถึงความสำเร็จ ที่ได้มาจากความตั้งใจ ความทุ่มเท และความเสียสละ โรงเรียนสตรีระนองได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม

ปัญญาธรรม รวมทั้ง หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและมีจิตสำนึกสาธารณะเพื่อสังคม  
นักเรียนเป็นผู้นำและพัฒนาตนเองได้อย่าง เต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย

นายณัฐวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า

การดำเนินงานกิจกรรมสถานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักพัฒนา  
นักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ให้ ผู้รับ และผู้ตามที่ดี  
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นประโยชน์ในการปกครองนักเรียน  
โดยนักเรียนช่วยพัฒนาโรงเรียน พัฒนาชุมชน โดยมีครูให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ  
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น  
ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
และส่งเสริมการเรียนรู้การสอน ตามหลักสูตรปัจจุบันที่บูรณาการความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความมั่งคั่งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การอยู่ร่วมกับสังคม  
มีสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักความเป็นไทย และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง  
ความสำเร็จดังกล่าวนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนรวมกัน  
และเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรมสถานักเรียนโรงเรียนสตรีระนองต่อไป